

คำแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลแม่จันก่อนการเข้ารับหน้าที่
ของนายเสกสรรค์ จันทร์ธีระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

.....

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่จันและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จันทุกท่าน

เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดยคำนึงถึงมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ยึดหลักการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ต่อท้องถิ่นของตนเอง ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ผลักดันเทศบาลให้เป็นเทศบาลน่าอยู่ สะอาด คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ประชาชนได้รับการบริการจากเทศบาลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานด้านต่างๆ ดังนี้

-ด้านการบริหารจัดการ

บริหารงานเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ผดุงความยุติธรรม เป็นที่พึ่งของประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการ

-ด้านพัฒนาเมือง

เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก การอยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต ให้ความสำคัญกับหลักการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ

-ด้านการศึกษา

ส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษาในสถานศึกษาของเทศบาล จัดให้มีการศึกษาแก่นักเรียนของเทศบาล จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดสื่อการเรียนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ พัฒนาการสอนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนในทุกกลุ่มตามความต้องการของทุกกลุ่ม

-ด้านสวัสดิการ

จัดบริการและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน โดยมีเทศบาลเป็นศูนย์กลางประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ และภาคเอกชน

-ด้านสุขภาพ อนามัยและสาธารณสุข

ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมเพื่อชุมชนให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสาธารณสุข ให้เกิดการจัดการสุขภาพโดยชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมของคนในชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

-ด้าน...

-ด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของเมือง

จัดให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งปฏิกูลต่างๆ เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีวิตที่ดีของชุมชนมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทางด้านการรักษาความสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แบบมีส่วนร่วม เช่น การกำจัดขยะมูลฝอยส่งเสริมการสร้างวินัยที่ดีของคนในเขตเทศบาลให้ช่วยกันดูแลถนน ที่สาธารณะให้มีความสะอาดสนับสนุนการนำเทคโนโลยีอย่างง่ายหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการป้องกันและจัดการมลพิษ

-ด้านวัฒนธรรมประเพณี

สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่เป็นของชุมชนส่งเสริมฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรม ให้เป็นมรดกที่สำคัญพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบการจัดงานประเพณี วิถีชีวิต ให้มีความหลากหลาย และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิมให้สืบสานต่อไปส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และงานประเพณี เป็นต้น

-ด้านเมืองปลอดภัย

ผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกด้าน เช่น อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ กำหนดมาตรการและดำเนินการออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

นโยบายด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น สำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย โดยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จันของเรา ให้เกิดการพัฒนาและเพื่อให้เกิดความสุข ประโยชน์สุขของชุมชน

นายเสกสรรค์ จันทร์ธีระติกุล

นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน